

Tập trung chăm sóc lúa xuân

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa xuân. Để bảo đảm thắng lợi trong sản xuất, ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc và thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện, chủ động các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại.



Nông dân huyện Đông Hưng tỉa dặm, bắt ốc bươu vàng trên lúa xuân.

Có mặt trên cánh đồng thôn Lương Phú, xã Tây Lương (Tiền Hải) những ngày này, chúng tôi thấy được

không khí tấp nập, khẩn trương chăm sóc lúa xuân của nông dân nơi đây. Ông Ngô Văn Quân cho hay: Vụ xuân này tôi cấy trên

2 mẫu, nhờ gieo cấy đúng khung thời vụ cộng với thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho lúa bén rễ, hồi xanh nhanh và đang bắt

lúa nẩy. Theo khuyến cáo của cán bộ HTX, tôi tiến hành tỉa dặm, bón thúc lần 1, đồng thời thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện các đối tượng gây hại cho lúa như chuột, ốc bươu vàng.

Là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề của bệnh lùn sọc đen ở vụ mùa năm 2017, Thái Thọ (Thái Thụy) đã hoàn thành gieo cấy 300ha lúa xuân trước ngày 25/2. Ông Phạm Văn Cao, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi cho việc gieo cấy và chăm sóc lúa xuân, nông dân đã hoàn thành bón nhử đối với lúa, đang tập trung tỉa dặm để bảo đảm mật độ trước khi lúa đẻ nhánh. Rút kinh nghiệm từ vụ mùa vừa qua, để phòng, trừ bệnh lùn sọc đen xuất hiện, gây hại trở lại, ngay từ khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị cho gieo cấy lúa xuân

đã được chính quyền, HTX quan tâm chỉ đạo. Trước khi gieo vãi, HTX đã chỉ đạo nông dân tổ chức phun phòng rầy trên tất cả bờ mương, bờ ruộng; một tuần sau khi gieo phun cho lúa bằng các loại thuốc nội hấp. Tổ bảo vệ thực vật gồm 5 người duy trì hoạt động kiểm tra đồng ruộng vào thứ ba hàng tuần, khi vào chiến dịch phun trừ sâu bệnh kiểm tra 2 buổi/tuần, vào thứ ba và thứ sáu để kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại.

Bám sát chỉ đạo của ngành Nông nghiệp, huyện Vũ Thư đã chỉ đạo và triển khai tập huấn, tuyên truyền để người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu giống sang các giống chất lượng cao, thay đổi phương thức, tập quán canh tác đồng thời chỉ đạo triển khai gieo cấy đúng khung thời vụ. Đến ngày 25/2, các địa phương trong huyện cơ bản hoàn thành gieo cấy, trong đó 55% là giống lúa chất lượng cao, còn lại là giống lúa năng suất cao như TBR225, Thái Xuyên 111... Huyện chỉ đạo các địa phương khuyến cáo nông dân tập trung chăm sóc lúa đúng quy trình kỹ thuật theo từng giống lúa, các đơn vị thủy nông, HTXNN có kế hoạch bơm nước tưới

dưỡng cho lúa kịp thời, hợp lý, tạo thuận lợi cho việc tỉa dặm, chăm sóc, giúp lúa đẻ nhánh tập trung.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Đối với cây lúa, bà con thực hiện chăm sóc và bón phân theo phương châm cân đối giữa đạm, lân và kali; bón "nặng đầu, nhẹ cuối", tập trung bón thúc lần 1 xong trước ngày 10/3, sau đó tùy theo từng trà, từng giống lúa, từng chân đất có biện pháp chăm sóc bổ sung đối với ruộng lúa sinh trưởng kém, biểu hiện thiếu dinh dưỡng để thúc đẩy sinh trưởng và khả năng đẻ nhánh của lúa. Bảo đảm đủ nước dưỡng lúa, tạo điều kiện tối đa cho lúa đẻ nhánh. Nông dân cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phòng, trừ sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn và đặc biệt chú ý tới bệnh lùn sọc đen, khi thấy có cây lúa bị lùn, lá dài xanh đậm, đảm chốt nhiều cần nhổ bỏ và vùi ngay xuống bùn để diệt nguồn bệnh, phun thuốc trừ rầy bằng các loại thuốc nội hấp; tiếp tục chiến dịch diệt chuột và ốc bươu vàng bằng các biện pháp thủ công và hóa học.

LƯU NGÀN

Tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

(nhandan.com.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.



Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức có hiệu quả các khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để tiếp cận tốt hơn tín dụng; rà soát, sửa đổi, ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp để giảm chi phí khởi sự kinh doanh. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp doanh nghiệp nhỏ, nhất là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật...

Giải pháp nào để thương mại điện tử phát triển?

(qdnd.vn) Tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) vừa tổ chức họp báo diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam (VOBF). Đây là sự kiện thường niên và VOBF 2018 sẽ được diễn ra tại Hà Nội ngày 14/3 và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/3.



Theo ông Trần Văn Trọng, Chánh văn phòng VECOM, diễn đàn năm nay sẽ tập trung thảo luận về xu hướng phát triển của thương mại điện tử năm 2018; tác động của công nghệ tới thương mại điện tử của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt, diễn đàn sẽ là cơ hội cho các doanh nhân trẻ trao đổi về chủ đề "Khởi nghiệp thành công với thương mại điện tử". Trong đó sẽ làm rõ đầu là những điểm tương đồng và khác biệt của khởi nghiệp trong lĩnh vực trực tuyến với các lĩnh vực khác? Ngoài ý tưởng sáng tạo, các nhà khởi nghiệp cần môi trường kinh doanh và sự hỗ trợ nào từ nhà nước và các tổ chức nghề nghiệp? Ngoài ra, báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2018 cũng được công bố tại diễn đàn.

Theo đánh giá của VECOM, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam năm 2017 đạt hơn 25% và tốc độ này có thể được duy trì trong giai đoạn 2018 - 2020. Tốc độ tăng trưởng trong một số lĩnh vực cụ thể rất ngoạn mục. Đối với lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, thông tin từ hàng nghìn website thương mại điện tử cho thấy tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2017 tăng 35%.

Nhộn nhịp trồng đào, quất sau tết

Những ngày đầu xuân, khi mà nhiều nơi trong tỉnh vang vọng tiếng trống hội thì các nhà vườn trồng đào, quất ở thành phố Thái Bình lại hối hả bắt tay vào vụ mới. Ngoài việc ương giống, trồng thêm lứa cây mới, các chủ vườn còn tất bật với việc thu gom, nhận phục hồi, chăm sóc cây cảnh sau tết.



Nông dân phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) chăm sóc đào sau tết.

Đến làng Sa Cát, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) những ngày này mới thấy, dù là thời điểm sau tết Nguyên đán nhưng không khí lao động trong các nhà vườn trồng đào vẫn nhộn nhịp không kém so với thời điểm giáp tết. Trên các ngã đường tấp nập xe máy, ô tô, xe ba gác... chở cây cảnh từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh về vườn gửi chăm sóc. Tại các vườn đào, người xúc đất, đào hố, người chờ đất, người khiêng, người tưới hoa lá, người tưới cây... mỗi người một việc cùng tiếng nói cười hy vọng được mùa đào tết năm sau. Anh Vũ Văn Xô, tổ 32, phường Hoàng Diệu chia sẻ: Nghề của chúng tôi rất vất vả, chỉ được nghỉ vài ba ngày tết rồi lại khẩn trương bắt tay vào vụ mới ngay khi người dân chơi tết xong. Từ mùng 5 tết đến nay ngày nào hai vợ chồng tôi cũng tất bật ở vườn đào từ sáng sớm. Thời điểm khách hàng đến trả hoặc gửi chăm sóc cây đông nhất là từ rằm cho đến hết tháng Giêng. Năm nay thời tiết thuận lợi, nhiệt độ không quá cao, có mưa phùn nên đào phát triển rất tốt. Vụ đào tết vừa qua gia đình tôi cho thuê 80 gốc, bán 50 gốc, giá từ 3 - 13 triệu đồng/cây. Sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 400 triệu đồng. Đến nay, người chơi đào đã mang trả 60 gốc, còn 20 gốc từ nay đến cuối tháng Giêng người chơi sẽ mang đến. Ngoài ra, gia đình trồng mới thêm 60 gốc, nhận gửi của bà con 30 gốc đào, mai vàng, mai đỏ. Một trong những gia

đình có tiếng trồng đào làng Sa Cát phải kể đến là gia đình chị Vũ Thị Tươi, tổ 31, phường Hoàng Diệu. Với 200 gốc đào cho thuê, 50 gốc đào bán, vụ đào vừa qua đã mang lại nguồn thu trên 600 triệu đồng cho gia đình. Những ngày này, hai vợ chồng chị cùng 5 công nhân đang tất bật ngoài vườn đào từ sáng sớm đến tối muộn để kịp vụ mới. Chị Tươi cho biết: Tết Mậu Tuất tuy vất vả nhưng thu nhập

khá cao. Năm 2017 đúng là năm chúng tôi vừa rơi mớ hồi vừa rơi nước mắt trong cuộc chạy đua với thời tiết. Là những đêm âu lo, mất ăn mất ngủ mong mưa khi đào vừa xuống giống, rồi lại mong trời ngưng mưa, bão để cây không chết úng và mong trời trở lạnh cho đào không nở sớm. Năm nay thời tiết thuận lợi hơn, hy vọng một vụ đào tết nữa bội thu. Gia đình tôi thu gốc đào về từ mùng 10 tết, đến nay

hầu hết khách thuê đã trả gốc, chỉ còn 20 gốc sẽ lấy về trong tháng Giêng. Cây thu về được trồng ngay, sau đó vài ngày sẽ cắt tỉa và bôi vôi vào đầu cành để không bị thối khí, nhựa, giúp cây phát triển tốt.

Cũng như ở Hoàng Diệu, những ngày giữa tháng Giêng, khu trồng quất của xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) không khí cũng không kém phần náo nhiệt bởi hầu hết

các hộ dân đều ra đồng trồng cây vụ mới. Người đào hố, người trồng, tưới cây... tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Một trong những việc quan trọng nhất trước khi trồng quất là phải thay đất mới. Vì vậy, ngay sau tết mọi nhà đều phải chuẩn bị đất, phơi ải và san đất. Dù chăm sóc vất vả, tốn nhiều thời gian, phụ thuộc vào thời tiết và giá cả song với người dân Đông Hòa thì trồng quất vẫn là nghề mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với cấy lúa và các loại cây hoa màu khác. Những cây quất to, sau khi



Nông dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) xuống giống vụ quất mới.

thu gom về trồng lại các chủ vườn sẽ phun thuốc kích thích ra rễ. Đồng thời, tận dụng thời gian "đất nghỉ", cây quất chưa kịp hồi để gieo xen thêm các cây hoa màu mới, vừa cho thêm thu nhập vừa tăng thêm lượng đạm cho đất. Ông Vũ Văn Linh, thôn Nghĩa Thắng, người có gần 25 năm kinh nghiệm trồng quất cho biết, nếu người dân tự ương được quất giống thì chi phí sản xuất sẽ giảm, cho thu nhập cao hơn. Vụ tết vừa qua, với 2 sào trồng quất gia đình ông Linh thu về gần 200 triệu đồng. Năm nay ông tiếp tục trồng thêm 200 cây và chăm sóc 600 cây quất 1 năm tuổi sẽ cho thu hoạch vụ tết tới.

Hy vọng, với sự chuẩn bị tốt ban đầu và sự ủng hộ của thời tiết, công sức cả năm của những chủ vườn đào, quất sẽ được đền đáp xứng đáng.

MINH NGUYỆT

Làm giàu trên vùng đất bãi

Nhắc đến chị Đào Thị Quyên, người dân thôn Phan, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) không khỏi trầm trồ, thán phục. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng với tinh thần chịu thương chịu khó, người phụ nữ ấy luôn nỗ lực tìm cách vươn lên để phát triển kinh tế.

Mảnh vườn rộng hơn 10 mẫu trồng chuối tây và phật thủ của gia đình chị Quyên luôn níu giữ bước chân của bất cứ ai khi đặt chân đến nơi này. Vốn là người đam mê với việc trồng cây ăn quả nên ngay từ khi còn rất trẻ chị Quyên đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm, đi tham quan nhiều mô hình để nuôi ước mơ có một khu vườn cho riêng mình. Trời se duyên,

năm 22 tuổi, cảm thông với cảnh "gà trống nuôi con" của người đàn ông có gia cảnh nghèo túng, chị chấp nhận làm vợ anh Nguyễn Đức Huỳnh. Anh chị cần mẫn, cố gắng làm lụng vất vả nhưng cái nghèo vẫn đeo bám mãi. Chị Quyên tâm sự: Hồi chúng tôi mới lấy nhau cuộc sống rất khó khăn. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào cấy lúa. Tháng nào cũng phải tiết kiệm

từng đồng để nuôi hai con ăn học thể mà vẫn còn túng thiếu, phải đi vay mượn khắp nơi.

Không cảm chịu, chị bàn với chồng mạnh dạn vay vốn, thấu hơn 10 mẫu đất bãi sông Luộc để trồng cây ăn quả. Để tránh thất bại, vợ chồng chị nghiên cứu kỹ thị trường, tham gia các lớp tập huấn để lựa chọn loại cây cho phù hợp với điều kiện khí hậu và

thổ nhưỡng quê mình. Tận dụng lợi thế vùng đất bãi, nhận thấy chuối và phật thủ là hai loại cây thích hợp, mang lại giá trị kinh tế cao, năm 2014 anh chị quyết định trồng hơn 1 vạn gốc chuối và gần 500 gốc phật thủ. Nhờ vậy, ngay từ năm đầu, chị đã thu lãi hơn 600 triệu đồng (đã trừ mọi chi phí). Trong quá trình trồng và chăm sóc, chị rút ra nhiều kinh nghiệm để cải tiến khoa học kỹ thuật nên năm 2017 số tiền lãi của gia đình đã lên đến gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, để tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích chị còn trồng thêm hơn 150 gốc cam chanh và gần 100 gốc chanh đào. Thị trường xuất bản nông sản của gia đình chị chủ yếu là các huyện trong tỉnh và một số địa phương lân cận như Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng. Sau 4

năm trồng chuối và phật thủ, đến nay gia đình chị Quyên đã có "cửa ăn của để". Ngôi nhà hai tầng bê tông, khung trang rộng gần 80m² với đầy đủ tiện nghi là minh chứng rõ nét cho thành công ấy.

Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, là một hội viên phụ nữ, chị Quyên luôn tích cực tham gia các phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Chị Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Chị Quyên là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị là địa chỉ nhiều người dân trong xã noi theo, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nói riêng đến học hỏi kinh nghiệm.

THU TRANG



Gần 500 gốc phật thủ của gia đình chị Quyên bắt đầu ra lứa mới.